

QUỐC HỘI KHÓA XIV  
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 201/ĐĐBQH-VP

Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2020

V/v trả lời kiến nghị cử tri

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên

Ngày 5/5/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV với cử tri huyện Bắc Tân Uyên theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhận được ý kiến - kiến nghị của cử tri với nội dung như sau:

*“Cử tri phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm đua xe với tốc độ cao, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện đang diễn ra ngày càng nhiều gây bức xúc trong dư luận. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần có biện pháp mạnh hơn nữa để tạo tính răn đe cho các nhóm đối tượng này”.*

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Bộ Công an lời tại Công văn số 2475/BCA-V01 ngày 21/7/2020 như sau:

Thời gian qua, tình trạng đua xe trái phép tái diễn tại một số địa phương, nhất là trong thời gian cả nước đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19. Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên từ 16 đến 25 tuổi, bỏ học, không nghề nghiệp, một số là học sinh, sinh viên, công chức, gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng thiếu sự quản lý giáo dục.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cơ bản và có kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh không để xảy ra tụ tập đông người, cổ vũ kích động, đua xe trái phép ngay từ khi mới nhen nhóm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xấu gây thương vong cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an thi hành công vụ. Do đó, các trường hợp tổ chức đua xe, tham gia đua xe trái phép đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả sáu tháng đầu năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 125 vụ, 1.148 đối tượng có hành vi điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe trái phép; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã khởi tố 06 vụ, 58 đối tượng.

Thời gian tới, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, nòng cốt là Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 174/KH-BCA-C08 ngày 17/4/2020 về phòng, chống đua xe trái phép, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục và ngăn chặn ngay từ đầu,



không để vụ việc tụ tập đua xe trái phép xảy ra như thời gian vừa qua. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm các vụ việc đua xe, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giáo dục chung.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương thông báo kết quả đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, đề nghị Quý cơ quan thông tin lại cho cử tri được rõ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH (b/c);
- Các vị ĐBQH;
- Lưu: VP, HN, 5S:9b. *sp*

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
KT. TRƯỞNG ĐOÀN  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



*Phạm Trọng Nhân*  
**Phạm Trọng Nhân**